

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมยุโรป	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต (0 ครั้ง/ปี)	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	มีโอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	1. ปรากฏข่าวลือ มีการสอกลาม หรือพาดพิงถึงคนในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริต 2. มีคนร้องเรียน หรือปรากฏเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้น	1. หน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตที่เกิดขึ้น 2. มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน และไม่ปรากฏการชี้แจงคำตอบที่ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัย	1. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ingsข่าว อย่างต่อเนื่อง และอยู่ในความสนใจของสังคม 2. มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชื่อความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ลงชื่อ
 (นางสาวเบญญาภา สมัครการ)
 ตำแหน่ง.....นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ.....
 เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ13107
 (เป็นจุดรับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยง)

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ		กรมยุโรป		Risk Score (L x I)			
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการใช้อำนาจหน้าที่ทุจริตโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหอคอบเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฮังการี	1	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้จักเป็นส่วนร่วมกับบริษัทจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการนี้ได้ และให้ผลประโยชน์ตอบแทนกันต่อเจ้าหน้าที่อื่นอาจเปิดเผยข้อมูลโครงการให้รู้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบกว่าบริษัทอื่นในเวลาเสนอราคา	1	3	3	ต่ำ
	2	เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เหมาะสมกับความจำเป็น หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานอาจมีอิทธิพลในการกำหนดประเด็นการดำเนินงานของกรมฯ โดยอาจมีการเสนอสิ่งของต่างตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้กรมฯ ช่วยผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตน	1	3	3	ต่ำ
	3	เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเอกชน เสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จากนั้นหน่วยงานจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างฯ ให้ข้อมูลอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่มีการเอื้อประโยชน์ให้สินบนต่อกัน โดยปกปิดการทุจริตกรรมการทุจริต เพื่อให้เข้ามามีส่วนคัดเลือกในการเสนอราคา	2	4	8	สูง
	4	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้วางไว้ และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบกับผู้ประกอบการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้มีราคาที่ต่ำที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อแลกกับสินบนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6	ปานกลาง
	5	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้วางไว้ และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทุจริตสินบน	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ		กรมยุโรป				
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://europetouch.mfa.go.th/				
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการพร้อมทั้งระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้จักเป็นการส่วนตัวกับบริษัทจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้ามารับจัดทำโครงการนี้ได้ และให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับต่อเจ้าหน้าที่อื่นอาจเปิดเผยข้อมูลของโครงการให้รู้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบกว่าบริษัทอื่นเวลาเสนอราคา	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามภารกิจและตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่จะมาจัดงานโครงการ เพื่อเป็นการคัดคุณสมบัติที่เหมาะสมของบริษัทที่จะมาเสนอราคาในเบื้องต้น	จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับบุคลากรของกรมฯ เพื่อมอบนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และให้ผู้บังคับบัญชาคอยกลั่นกรองตรวจสอบขั้นตอนการทำงานต่างๆอย่างใกล้ชิด	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานอาจมีอิทธิพลในการกำหนดประเด็นการดำเนินงานของกรมฯ โดยอาจมีการเสนอสิ่งของต่างตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้กรมฯ ช่วยผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตน	ต่ำ	ผู้ทำการกลั่นกรองและตรวจสอบราคากลางของรายการที่ขอเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบงบประมาณและระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง หนดเกณฑ์ราคามาตรฐาน โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป	กำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐาน โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป และให้เจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานที่สายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมอย่างถี่ถ้วน มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเอกชนเสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 ราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จากนั้นหน่วยงานจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างฯ ให้ข้อมูลอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่มีการเอื้อประโยชน์ให้สินบนต่อกัน โดยปกปิดการพฤติกรรมการทุจริต เพื่อให้เข้ามาร่วมคัดเลือกในการเสนอราคา	สูง	มีการตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยให้มีบุคลากรที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย	มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมอย่างถี่ถ้วน โดยมีกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้เห็นกับผู้ประกอบการจัดทำใบเสนอราคาเท็จให้มีราคาที่ดีที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีราคาที่ดีที่สุด เพื่อแลกกับสินบนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	หัวหน้าหน่วยงานกำหนดให้คณะกรรมการทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตสินบน	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อลดโอกาสการทุจริตในการเรียกรับสินบน เช่น การมอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิตและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริกรมาแล้ว	หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิตและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริกรมาแล้ว	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมยุโรป	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://europetouch.mfa.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุรายการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามภารกิจและตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทที่จะมาจัดงานโครงการ เพื่อเป็นการคัดคุณสมบัติที่เหมาะสมของบริษัทที่จะมาเสนอราคาในเบื้องต้น	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจัดจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ต่ำ	ผู้ทำการกลั่นกรองและตรวจสอบราคากลางของรายการที่ขอเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบงบประมาณและระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง หนดเกณฑ์ราคามาตรฐาน โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้หน่วยงานพิจารณาจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจัดจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จากนั้นหน่วยงานจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง	สูง	มีการตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยให้มีบุคลากรที่มีมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่ได้รับงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อลดโอกาสการทุจริตในการเรียกรับสินบน เช่น การมอบหมายให้มิคณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว	กรมยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว